

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๓๒๓/ว ๒๔๕๐



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
ถนนเลี้ยวเมืองพิษณุโลก – สุโขทัย ตำบลท่าทอง
อำเภอเมือง พล ๖๕๐๐๐

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเพลงรักชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดกิจกรรมการประกวดบทเพลงรักชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย กองทัพบก ได้จัดกิจกรรมการประกวดบทเพลงรักชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมความรักความสามัคคี และความเสียสละ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมให้แก่เยาวชน และส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ข้าราชการทหาร และครอบครัวที่มีความสามารถด้านดนตรีได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ผ่านบทเพลงรักที่มีความหมาย หลากหลายแนว ดนตรี รวมทั้งเพื่อแสดงถึงความรักความห่วงใย และเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน จิตอาสาในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) และความเสียสละของ ทหารในการปกป้องอธิปไตยตลอดจนการช่วยเหลือประชาชน กรมกิจการพลเรือนทหารบก ในนามกองทัพบก ขอความอนุเคราะห์ให้สนับสนุนบุคลากร นักเรียน นิสิต และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ จึงขอประชาสัมพันธ์ กิจกรรมดังกล่าวให้กับสถานศึกษาที่นักเรียนสนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยสแกน QR Code ตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย ส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการรับสมัคร ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และติดต่อสอบถาม โดยตรงที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ บทเพลงรักชาติ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๗ ๗๕๙๗ หรือ พันเอก วาริส ทรวงโพธิ์ ผู้อำนวยการ กองปฏิบัติการจิตวิทยา สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารบก โทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๗๙ ๓๕๔๖

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายศราวุธ คำแก้ว)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

กลุ่มอำนวยการ

งานประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ ๐ ๕๕๒๖ ๗๒๓๕-๖ ต่อ ๑๖, ๐๖ ๒๓๑๐ ๙๐๗๙

โทรสาร ๐ ๕๕๒๖ ๗๒๓๔

E-mail : pr_sec39@hotmail.com

การประกวดบทเพลงรักชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

ด้วย กองทัพบก โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมการประกวดบทเพลงรักชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ในห้วงเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป, ข้าราชการทหารและครอบครัวที่มีความสามารถด้านดนตรี ได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ผ่านผลงานบทเพลงรักที่มีความหมาย หลากหลายแนวดนตรี รวมทั้งเพื่อแสดงถึงความรัก ความห่วงใย และเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนจิตอาสาในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และความเสียสละของทหารในการปกป้องอธิปไตยตลอดจนการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งมีแนวทางการดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดฯ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร : นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา และประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอายุ และระดับการศึกษาที่มีความสามารถด้านดนตรีโดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน ๕ คน

เนื้อหาเพลงที่ส่งเข้าประกวดฯ : แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย

- กลุ่มที่ ๑ กลุ่มบทเพลงความรักของทหารที่มีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน
- กลุ่มที่ ๒ กลุ่มบทเพลงความรักของประชาชนที่มีต่อประเทศชาติทั้งในยามปกติ และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
- กลุ่มที่ ๓ กลุ่มบทเพลงความรัก ความห่วงใย และความเห็นอกเห็นใจของประชาชนที่มีต่อทหารในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ

รางวัลการประกวดบทเพลงรักชาติ

๑. รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๓ รางวัลฯ ละ ๕๐,๐๐๐.- บาท พร้อมโล่รางวัลชนะเลิศและใบประกาศเกียรติคุณ
๒. รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ ๑ จำนวน ๓ รางวัลฯ ละ ๓๐,๐๐๐.- บาท พร้อมโล่รางวัลรองชนะเลิศ และใบประกาศเกียรติคุณ
๓. รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ ๓ จำนวน ๓ รางวัลฯ ละ ๒๐,๐๐๐.- บาท พร้อมโล่รางวัลรองชนะเลิศ และใบประกาศเกียรติคุณ
๔. รางวัลพิเศษ จำนวน ๓ รางวัลฯ ละ ๑๕,๐๐๐.- บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

/กติกาและเงื่อนไขการประกวดฯ ...

กติกาและเงื่อนไขการประกวดฯ มีดังนี้

๑. แต่ละบทเพลงที่ส่งเข้าประกวดต้องมีเนื้อเพลงที่สื่อความหมายตามกลุ่มบทเพลงที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ เลือกส่งเข้าประกวด

๒. ใช้ภาษาที่สุภาพเหมาะสม ไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองและการปกครอง สามารถแต่งเนื้อร้องเป็นภาษาไทย, ภาษาไทยท้องถิ่น (ภาษาเหนือ, ภาษาอีสาน หรือ ภาษาใต้) และภาษามลายูถิ่น (สำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้) มีความยาวอย่างน้อย ๒ นาที แต่ไม่เกิน ๕ นาที

๓. ไม่จำกัดจำนวนเพลง แนวเพลงดนตรี รูปแบบและประเภทเครื่องดนตรีหรือเทคนิค ที่นำมาใช้ประกอบในการแต่งเพลงและการทำ Music video

เกณฑ์การพิจารณาบทเพลงที่ส่งเข้าประกวด แบ่งออกเป็น ๓ ชั้น

ชั้นที่ ๑ รอบการคัดเลือก โดยคณะกรรมการจาก กรมดุริยางค์ทหารบก คัดเลือกผลงานบทเพลงที่ผ่านคุณสมบัติขั้นต้น พิจารณาจากเนื้อหาบทเพลงมีความหมายที่สื่อตรงตามกลุ่มบทเพลง และไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง จำนวนกลุ่มบทเพลงละ ๑๐ เพลง รวมเป็น ๓๐ บทเพลง

ชั้นที่ ๒ รอบการตัดสินรางวัล บทเพลงที่ผ่านคุณสมบัติจากชั้นที่ ๑ จะได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการดนตรี จากสถาบันการศึกษา และศิลปินที่มีชื่อเสียง ร่วมกับคณะกรรมการดุริยางค์ทหารบก เพื่อตัดสินผลงานเพลงที่จะได้รับรางวัลและผลการตัดสินจะถือเป็นที่สุด โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

๒.๑ ความไพเราะของท่วงทำนองเพลง การเรียบเรียงดนตรีการขับร้อง สามารถเร้าอารมณ์ให้ผู้ฟังมีความสนใจ

๒.๒ ความคิดสร้างสรรค์ ทั้งด้านบทเพลงและแนวดนตรี

๒.๓ เนื้อบทเพลงมีความหมายที่สื่อตามกลุ่มบทเพลง ความสมบูรณ์ของคำร้องเข้าใจง่าย สามารถสื่อสารให้ผู้ฟังมีอารมณ์คล้อยตามในบทเพลง

ชั้นที่ ๓ การพิจารณารางวัลประเภท Music video พิจารณารางวัลโดยการนำผลงาน Music video บทเพลงที่ผ่านรอบการคัดเลือกในชั้นที่ ๑ ทำการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ (Youtube กรมกิจการพลเรือนทหารบก) เพื่อหาบทเพลงที่ได้รับความนิยมจากผู้เข้าชมรางวัลจะพิจารณาจากยอดคะแนนการเข้าชมสูงสุดของแต่ละกลุ่มบทเพลง

/ระยะเวลาการจัดกิจกรรมการประกวดฯ ...

ระยะเวลาการจัดกิจกรรมการประกวดฯ (อาจเปลี่ยนแปลงได้)

วันที่ ๑ มิถุนายน ถึง ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ประกาศเปิดรับสมัครและส่งผลงานบทเพลง
เข้าประกวด (ปิดรับสมัครในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา)

วันที่ ๑๕ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานบทเพลง
ที่ผ่านคุณสมบัติ และการตัดสินรางวัล

ภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกาศผลผู้ชนะการประกวดบทเพลงรักชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
ผ่านทาง Facebook กรมกิจการพลเรือนทหารบก และ Facebook Fanpage บทเพลงรักชาติ

ดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารใบรับสมัครได้ทาง QR Code



ตรวจถูกต้อง

พันตรี *ศราวุฒิ การภูธร*

(ศราวุฒิ การภูธร)

หัวหน้าแผนก กรมกิจการพลเรือนทหารบก

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔